



อ.เชี่ยวชาวน รัตนามัทธนะ
ประธานกรรมการ



อ.นิศรามิล โภคินพิรวัศ
กรรมการผู้จัดการ

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
บริษัท อัลฟา แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Alpha Management Consultant Co., Ltd.

54 ถนนอโศก อาคารบีบี ชั้น 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2260 7326~8 โทรสาร 0 2664 0700

อีเมล amc.purchasing@gmail.com เว็บไซต์ www.AMCthailand.com

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 อ.เชี่ยวชาวน รัตนามัทธนะ ได้รวบรวมวิทยากรและผู้คนในวงการจัดซื้อขึ้นกลุ่มหนึ่งทำการจดทะเบียนก่อตั้งสถาบัน AMC โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดอบรมสัมมนา ให้บริการที่ปรึกษา และจัดทำวารสารวิชาการ ในวงการจัดซื้อ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน สถาบัน AMC ดำเนินกิจการโดยมี อ.เชี่ยวชาวน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปี พ.ศ.2557 ปัจจุบัน อ.เชี่ยวชาวน ทำหน้าที่ประธานกรรมการ และ อ.นิศรามิล โภคินพิรวัศ เป็นกรรมการผู้จัดการ

สถาบัน AMC ได้ดำเนินธุรกิจในการถ่ายทอดความรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง แม้ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก ดัมย่ำกึ่งในปี พ.ศ.2540 ซึ่งธุรกิจในประเทศไทยจำนวนมากต้องประสบความเสียหายด้านการเงินและรัดเข็มขัดกันอย่างจริงจัง ส่งผลให้สถาบันฝึกอบรมสัมมนาเป็นจำนวนมากต้องปิดกิจการลง แต่สถาบัน AMC ก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ ซึ่งเป็นเพราะได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคนในวงการทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ISM)

สถาบัน AMC ภายใต้การบริหารจัดการของ อ.เชี่ยวชาวน ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้คนในวงการเป็นอย่างมากเนื่องจาก อ.เชี่ยวชาวน ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิรูปวงการจัดซื้อของประเทศไทยให้มีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างและการเจรจาต่อรองอย่างถูกต้อง มีจรรยาบรรณตามอารยะประเทศ อ.เชี่ยวชาวน เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย และริเริ่มให้มีการจัดสอบวัดความรู้ในระดับประกาศนียบัตร เพื่อกระตุ้นให้นักจัดซื้อไทยขนขวายเรียนรู้เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง อ.เชี่ยวชาวน เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถในการบริหารงานจัดซื้อ C.P.M. จากสถาบันบริหารงานจัดซื้อ ISM สหรัฐอเมริกา และเป็นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียวที่ได้รับประกาศนียบัตร MCIPS กิตติมศักดิ์ จากสถาบัน CIPS ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังเป็นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียวที่ได้รับเหรียญเกียรติคุณ Garner Themoin จากสหพันธ์บริหารงานจัดซื้อนานาชาติ IFPSM ยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นผู้เสียสละและปฏิรูปวงการจัดซื้อ นอกจากนี้ อ.เชี่ยวชาวน ยังได้รับการแต่งตั้งจาก APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพัฒนากรณีศึกษาทางด้าน CSR in Procurement in the Global Supply Chain เพื่อเป็น APEC Casebook ให้กลุ่มสมาชิก APEC ใช้ศึกษา

ในปี พ.ศ.2552 สถาบัน AMC ได้รับความเชื่อถือให้เป็นผู้ดำเนินการสอนและเป็นผู้จัดสอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร CIPS Introductory Certificate in Purchasing & Supply ของประเทศอังกฤษ หลักสูตรนี้จัดสอนและสอบในระบบ e-exam และไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดนำออกไปเผยแพร่นอกสหราชอาณาจักรมาก่อน สถาบัน AMC นับเป็นรายแรกและรายเดียวของโลกที่ CIPS ไว้วางใจและอนุมัติให้นำหลักสูตรนี้ออกไปจัดสอนและจัดสอบในระบบ e-exam นอกสหราชอาณาจักร

ปัจจุบันสถาบัน AMC มีหลักสูตรอบรมสัมมนา Public training มากกว่า 40 หลักสูตร สถาบัน AMC มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 20 คน ที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันบรรยายถ่ายทอดวิชาการและให้คำปรึกษา อีกทั้งยังมีบทความทางวิชาการเผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ ตีพิมพ์ทั้งในแมกกาซีน วารสาร และเว็บไซต์ สถาบัน AMC จึงได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการให้ไปจัด In-house training อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ผู้สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับสถาบัน AMC ได้ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เว็บไซต์ ไลน์ และเฟซบุ๊ก